



ที่ ศธ ๐๒๘๒/๒๕๖๑

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์  
ถ. นิवास อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง การประชุมเตรียมความพร้อมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบำรุงวิทยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อสถานศึกษาที่ร่วมจัดนิทรรศการ ฯ จำนวน ๑ ฉบับ  
๒. แบบเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ เขต ๒ เขต ๓ เขต ๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการ จัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ นักเรียนได้แสดงศักยภาพที่เป็นเลิศด้านศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี และเผยแพร่ผลงานของ สถานศึกษาและผลการเรียนรู้ของนักเรียนให้ปรากฏต่อสาธารณชน ในส่วนของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด บุรีรัมย์ มีความประสงค์ที่จะร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์นำผลการดำเนินงานโครงการ ส่งเสริมและพัฒนากิจการศึกษาศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย (อนุบาล ๑ - ๓) โครงการส่งเสริมเวทีประชาคมเพื่อ การจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและ อุดมศึกษา และโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการผลิตและพัฒนากำลังคนในจังหวัดบุรีรัมย์ตามรูปแบบ ประชากรรัฐ จัดนิทรรศการในหัวข้อเรื่อง “การบูรณาการการศึกษาต่อเนื่องเชื่อมโยงตลอดชีวิต” ณ บริเวณ ถนนคนเดิน สนามช้างอารีนา จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการบุรีรัมย์ ขอความอนุเคราะห์ท่านเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียม ความพร้อมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ นักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมรวมใจเอกชน สำนักงาน ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ เวลา ๐๙.๐๐ น.

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมตามวันเวลาดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

-(นายสมศักดิ์ ชอบทำดี)  
ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

โทร. ๐ ๔๔๖๐ ๑๖๘๖ โทรสาร ๐ ๔๔๖๐ ๑๖๘๓

รายชื่อสถานศึกษา/หน่วยงานทางการศึกษา  
ร่วมจัดนิทรรศการการบูรณาการการศึกษาต่อเนื่องเชื่อมโยงตลอดชีวิต  
ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

ลำดับที่	สถานศึกษา/หน่วยงานทางการศึกษา	สังกัด	อำเภอ
โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจการศึกษาศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย (อนุบาล ๑ - ๓)			
๑	โรงเรียนไตรคามสามัคคี	สพป. บุรีรัมย์ เขต ๑	ลำปลายมาศ
๒	โรงเรียนบ้านละกอ	สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔	สตึก
๓	โรงเรียนบำรุงวิทยา	สนง.คณะกรรมการส่งเสริม การศึกษาเอกชน	ลำปลายมาศ
โครงการส่งเสริมเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา			
๔	โรงเรียนบ้านหัวสะพาน	สพป. บุรีรัมย์ เขต ๑	ชำนิ
๕	โรงเรียนถนนหักพิทยาคม	สพม. เขต ๓๒	นางรอง
๖	โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย	สพป. บุรีรัมย์ เขต ๓	ละหานทราย
๗	โรงเรียนบ้านเจริญสุข	สพป. บุรีรัมย์ เขต ๓	เฉลิมพระเกียรติ
๘	โรงเรียนบ้านหนองขวาง	สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔	คูเมือง
๙	โรงเรียนบ้านฝ้าย	สพป. บุรีรัมย์ เขต ๓	หนองหงส์
๑๐	ศูนย์การศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพุทไธสง	สนง. กศน. จังหวัดบุรีรัมย์	พุทไธสง
โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการผลิตและพัฒนากำลังคนในจังหวัดบุรีรัมย์ตามรูปแบบประชารัฐ			
๑๑	วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์	สนง. คณะกรรมการการ อาชีวศึกษา	เมืองบุรีรัมย์
๑๒	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์	สนง. คณะกรรมการการ อาชีวศึกษา	เมืองบุรีรัมย์
๑๓	วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์	สนง. คณะกรรมการการ อาชีวศึกษา	เมืองบุรีรัมย์
๑๔	วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง	สนง. คณะกรรมการการ อาชีวศึกษา	คูเมือง
๑๕	วิทยาลัยเทคนิคนางรอง	สนง. คณะกรรมการการ อาชีวศึกษา	นางรอง
๑๖	วิทยาลัยการอาชีพสตึก	สนง. คณะกรรมการการ อาชีวศึกษา	สตึก
๑๗	วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย	สนง. คณะกรรมการการ อาชีวศึกษา	ประโคนชัย
๑๘	วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ โนนดินแดง	สนง. คณะกรรมการการ อาชีวศึกษา	โนนดินแดง

